



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หน้า 18

### การศึกษา

## ตามรอย... "ไอร์แลนด์-อังกฤษ" ฝ่าวิกฤต...ดัน การศึกษาขึ้นชั้นนำโลก

การเดินทางไปดูงานการศึกษาของคณะผู้บริหาร 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งนำทีมโดยรัฐมนตรีว่าการ ศธ. นายจาตุรนต์ ฉายแสง ในประเทศไอร์แลนด์ อังกฤษ และฟินแลนด์ เมื่อเร็วๆ นี้

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ผู้บริหาร ศธ. ดึงดูด โดยเฉพาะ "ระบบการศึกษา" ของฟินแลนด์ และไอร์แลนด์ ซึ่งถูกจัดว่า "ดี" เป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก ส่วนอังกฤษไม่ต้องพูดถึง เพราะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อของโลกอย่าง "อ็อกซ์ฟอร์ด" เป็นประกัน

เมื่อมีโอกาสร่วมทริปไปดูงานการศึกษาที่ไอร์แลนด์ ก็ต้องฟังจริงๆ ซึ่งนายจาตุรนต์ถึงกับเอ่ยปากว่า

"ไอร์แลนด์มีศักยภาพ และน่าสนใจมาก เพราะเคยผ่านความยากลำบากทางเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่พยายามทุ่มเททรัพยากร และพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา ทำให้ประเทศเติบโตมากทั้งในยุโรป และในโลก โดยมีระบบการศึกษาดีเป็นอันดับ 2 ของโลก"

ถ้าวย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ.1848 ชาวไอริชจำนวนมาก อพยพออกจากประเทศไอร์แลนด์ ไปตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในยุโรป เพราะปัญหาความอดอยาก เนื่องจากในยุคนั้นเกิดวิกฤต ข้าวยากหมากแพง

ในจำนวนผู้อพยพ มีครอบครัวของตระกูล "เคนเนดี" รวมอยู่ด้วย

ว่ากันว่าชาวไอริชที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศต่างๆ ในช่วงนั้น ไปออกลูกออกหลานอยู่นอกประเทศไอร์แลนด์มากถึง 45 ล้านคน ขณะที่ปัจจุบัน ประเทศไอร์แลนด์มีประชากรแค่ 4 ล้านคน

แต่หลังจากชาวไอริชซึ่งอพยพไปอยู่ที่อื่น ตั้งตัวและเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆ ก็ได้เดินทางกลับมาลงทุนในประเทศไอร์แลนด์ ทำให้เศรษฐกิจในไอร์แลนด์พลิกฟื้นขึ้นมา

ส่วนรัฐบาลก็หันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างจริงจัง โดยในปี ค.ศ.1998 ได้ออกกฎหมาย การศึกษา ซึ่งเปิดช่องให้รัฐบาลเข้ามาดำเนินการได้เต็มที่ จากเดิมที่ศาสนาเป็นผู้ดูแล กฎหมายนี้ออก ก่อนที่ไทยจะประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพียงปีเดียว

การจัดการศึกษาของไอร์แลนด์นั้น รัฐบาลจะจัดงบประมาณสนับสนุนให้เรียนฟรี แต่ฟรีเฉพาะค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับที่รัฐอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กไทยเรียนฟรี 12 ปี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องควักเอง

สิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศมากคือ ไม่ว่าในยามที่ประเทศจะยากจนเพียงใดก็ตาม รัฐบาลจะจัดงบประมาณด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ มาให้กับ การศึกษา เพราะให้ความสำคัญกับการศึกษามากเป็นอันดับ 1 และมากกว่าเศรษฐกิจด้วยซ้ำ

ในปี ค.ศ.1971 ไอร์แลนด์ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Child Center ที่เน้นให้เด็ก และครุมีความสุข ในขณะที่พื้นฐานความรู้ทางวิชาการก็แน่น จึงเกิดความพอดี นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยน หลักสูตรตลอดเวลา

แม้ว่าเศรษฐกิจของไอร์แลนด์จะเข้าขั้นวิกฤตในปี ค.ศ.1987 แต่รัฐบาลก็ยังลงทุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูประเทศ เห็นได้ว่า เศรษฐกิจของไอร์แลนด์จะกระโดดทุก 10 ปี

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของไอร์แลนด์ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 1.ผู้หญิงไอริชได้รับการศึกษา มากขึ้น จากเดิมอยู่บ้าน 2.บริษัทของชาวไอริชที่อพยพไปตั้งรกรากที่อื่นได้กลับมาลงทุนในไอร์แลนด์ 3.ประเทศต่างๆ ที่ต้องการร่วมมือกับสหภาพยุโรป หรืออียู จะใช้ไอร์แลนด์เป็นประตู และ 4.ชาวไอริช ที่อายุ 30-40 ปี ที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ได้กลับมาอยู่ในไอร์แลนด์

ส่วน "ครู" ก็เป็นปัจจัยสำคัญ เพราะไอร์แลนด์มีครูที่ดี เก่ง สนใจใฝ่รู้ และสนใจเด็ก ที่สำคัญ ครูเป็น อาชีพที่เงินเดือนอยู่ในกลุ่มอาชีพที่เงินเดือนสูงสุด เฉลี่ย 6-7 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อปี และคนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจเท่าๆ กับอาชีพวิศวกร และหมอ

โดยทุกๆ 3 ปี ครูจะได้รับการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 10%

ปัจจุบันครูทั่วประเทศไอร์แลนด์มี 4.5 หมื่นคน เฉลี่ยสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1 ต่อ 18 โดยการศึกษา ของไอร์แลนด์จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือประถมศึกษา 5 แสนคน มัธยมต้น 3 แสนคน มัธยมปลาย บวก กับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา 1.25 แสนคน และการศึกษาต่อเนื่อง 3 หมื่นคน โดยในส่วนนี้ รัฐบาลเน้นให้คนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กลับเข้ามาเรียนให้ได้มากที่สุด

ขณะที่ "สมาคมผู้ปกครองแห่งชาติ" ของไอร์แลนด์ จะมีส่วนร่วมในการเจรจาทุกอย่าง และไม่ว่า รัฐบาลจะมีนโยบายด้านการศึกษา หรือจะปรับหลักสูตรอย่างไร จะต้องพูดคุยกันถึง 3 ฝ่าย คือรัฐบาล สหภาพครู และผู้จ้าง

นโยบายการศึกษาของไอร์แลนด์จะเน้นพัฒนากำลังคนระดับกลาง และเน้นเทคโนโลยี นอกจากนี้ ไอร์แลนด์ยังเป็นประเทศเกษตร ที่พัฒนาไปสู่ประเทศฐานความรู้โดยไม่ต้องผ่านการปฏิวัติ อุตสาหกรรม ทำให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ผู้บริหาร ศธ. ไทยต้องตั้งอีกอย่างคือ การจัดทำกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของประเทศ (Framework) แบ่งเป็น 10 ระดับ มีความต่อเนื่องของการจัดการศึกษาทั้งขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ทำให้มีมาตรฐานสากล ต่างจากกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของไทยที่ต่างคนต่างทำ

จากการหารือกับ Sile de Valera, T.D. รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ของไอร์แลนด์ สรุปว่าไทย และไอร์แลนด์

จะร่วมมือกันสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาทุกระดับ พัฒนาด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และไอซีทีกับการศึกษา โดยอาศัยความรู้สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ โดยไอร์แลนด์จะตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายละเอียดเพิ่ม

ส่วนการดำเนินงานในอังกฤษ ทำให้ผู้บริหาร ศธ. ทราบถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของอังกฤษในปี ค.ศ.1997 ซึ่ง Mr.JIM KNIGHT รัฐมนตรีที่ดูแลด้านโรงเรียน การศึกษา และเยาวชนของอังกฤษ เล่าว่า รัฐบาลอังกฤษได้ลงทุนเพิ่มเป็นเท่าตัวเพื่อปรับปรุงโรงเรียน ครู เพิ่มจำนวนครู เงินเดือนครู และเพิ่มครูผู้ช่วยถึง 2 หมื่นคน รวมถึง ปรับหลักสูตร เน้นการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ ส่งผลให้มาตรฐานการศึกษาของอังกฤษสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มจาก 45% เป็น 56% ในทุกกลุ่ม ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้มาตรฐานเพราะด้อยโอกาส รัฐบาลจะหันมาดูแลคนกลุ่มนี้มากขึ้น ทั้งด้าน การศึกษา และคุณภาพชีวิต

แต่โดยรวมแล้วคุณภาพของโรงเรียนในอังกฤษเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 10%

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ปกครองยังสนับสนุน โทนี่ แบลร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งประกาศนโยบาย Education-Education-Education ไว้เมื่อครั้งหาเสียง แม้ว่าภาพรวมของรัฐบาลจะมีปัญหาบ้าง จนทำให้ผลงานระดับชาติไม่โดดเด่นนัก

ส่วนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับอังกฤษนั้น มีหลายเรื่องที่ทั้ง 2 ฝ่ายมองว่าน่าจะร่วมมือ และแลกเปลี่ยนกันได้ อาทิ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษา หรือแม้แต่กองทุนกุ่มเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

จากการดำเนินงานในไอร์แลนด์ และอังกฤษครั้งนี้ นายจาตรนต์เห็นว่าสิ่งที่ ศธ. ต้องทำเร่งด่วนที่สุดคือ ไอซีทีเพื่อการศึกษา พัฒนาครูในการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษา พัฒนาสื่อที่ใช้ไอซีที ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึง การจัดทำกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของประเทศให้ชัดเจน

ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ "ท่าทนาย" ผู้บริหาร ศธ. อย่างมาก!!